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Svar 

 

Viðtakandi: Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð. 

Sendandi: Þröstur Sigurðsson, skrifstofustjóri stafrænnar Reykjavíkur; Þorgeir Hafsteinn Jónsson, 

fjármálastjóri og Kjartan Kjartansson, deildarstjóri stoð- og tækniþjónustu. 

 

 

Efni: Svar við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um árshlutauppgjör - R21090041. 

 

Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs þann 9. september 2021, var lögð fram 

svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 15. lið fundargerðar ráðsins s.d.:  

 

Fram kemur í gögnum um árshlutauppgjör og í ársskýrslu að heildarfjárfesting sviðsins var 

1.251 m.kr. eða 1.2 milljarðar. Umræddar fjárfestingar skiptast u.þ.b til helminga milli 

nýrra upplýsingakerfa og fjárfestinga í upplýsingatækni.  Í því sambandi vill fulltrúi Flokks 

fólksins spyrja.  Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? Af 

hverjum var hvert upplýsingakerfi keypt? Var viðhaft útboð á fyrrgreindum 

upplýsingakerfum? Voru fleiri valkostir fyrir hendi í hverju tilviki? Hafa öll fyrrgreind 

upplýsingakerfi verið tekin í notkun? Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? Sundurliðun á 

kostnaði við hvert kerfi? Af hverjum voru fyrrgreind kerfi keypt? Hefur sú upplýsingatækni 

sem fjárfest var í verið tekin í notkun?  

 

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar Þjónustu- og nýsköpunarsviðs með bréfi dagsettu þann 26. 

október 2021.  

 

 

Svar: 

 

Heildarfjárfesting sviðsins árið 2020 nam 1.251 milljónum króna. Þar af var fjárfest fyrir 1.201,6 

milljónir króna í nýjum upplýsingakerfum og upplýsingatækni. 

 

Fjárfesting í upplýsingakerfum og upplýsingatækni skiptist í eftirfarandi 75 liði: 

 

Kaup og innleiðing Scope umsýslukerfis fyrir Borgarskjalasafn. Kostnaður 12,8 mkr. 

Lausn fyrir Borgarskjalasafnið. Einfaldar sýn og gerir leit í skjölum einfaldari og notendavænni. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. Samið var um afnot af Scope umsýslukerfi fyrir 

Borgarskjalasafnið. Einfaldar yfirsýn og gerir leit einfaldari og notendavænni. Auk þess gerir 

Þjóðskjalasafn kröfur um að skjöl séu skráð skv. alþjóðlegum kröfum í slíkt kerfi.  



 

 

Af hverjum var hvert upplýsingakerfi keypt? 

Samið var um afnot af lausninni frá svissneska fyrirtækinu Scope Solutions ag.   

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindum upplýsingakerfum? 

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi þar sem áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. 

Framkvæmd var verðfyrirspurn. 

 

Voru fleiri valkostir fyrir hendi í hverju tilviki? 

Nei, Scope var eini aðilinn sem svaraði verðfyrirspurninni. 

 

Hafa öll fyrrgreind upplýsingakerfi verið tekin í notkun? 

Já, kerfið hefur verið tekið í notkun og er ennþá í innleiðingu. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Fjárfest var í lausn á markaði fyrir umsýslukerfi fyrir Borgarskjalasafnið ásamt verkefnastýringu og 

innleiðingu. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Kostnaður við lausnina árið 2020 nam alls 12.814.460 kr. og skiptist þannig:  

• Staðlaður hugbúnaður: 8.815.740 kr. 

• Sérfræðiþjónusta- tölvubúnaður: 117.480 kr. 

• Önnur sérfræðiþjónusta: 88.352 kr.  

• Innleiðing og verkefnastýring: 3.792.888 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Borgarskjalasafnið óskaði eftir að fundin yrði lausn til að mæta kröfum Þjóðskjalasafnsins um að 

skjöl séu skráð í kerfi skv. alþjóðlegum kröfum.  

 

Forgreining, grunnuppsetning, innkaup og innleiðing á WebMethods – samþættingarlausn. 

Kostnaður 42,37 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Samþættingarlag og stafrænt ferlakerfi (Digital Platform = Verkvangur). Með lausninni er hægt að 

tengja saman kerfi sem Reykjavíkurborg notar þannig að gögn flæði á milli.  

 

Af hverjum var hvert upplýsingakerfi keypt? 

Samið var um afnot af lausninni af Advania. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindum upplýsingakerfum? 

Útboðsferlum var fylgt og farið í hefðbundið útboð. 

 



 

Voru fleiri valkostir fyrir hendi í hverju tilviki? 

Já, tvö tilboð bárust.    

 

Hafa öll fyrrgreind upplýsingakerfi verið tekin í notkun? 

Já, lausnin hefur verið tekin í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Fjárfest var í samþættingarlagslausninni WebMethods ásamt verkefnastýringu og innleiðingu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Kostnaður við lausnina nam alls 42.372.066 kr. á árinu 2020 og skiptist þannig: 

• Hugbúnaðarleyfi: 31.469.061 kr 

• Uppsetning og forritun: 5.939.005 kr.  

• Innleiðing og verkefnastýring: 4.968.000 kr. 

 
S5 – Umsóknakerfi fyrir umsóknir um félagslegt leiguhúsnæði. Kostnaður 7,6 mkr. 

Stafræn lausn fyrir umsóknir og afgreiðslu um félagslegt leiguhúsnæði borgarinnar. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. Samið var um afnot af lausninni S5 fyrir umsóknir um félagslegt 

leiguhúsnæði.  

 

Af hverjum var hvert upplýsingakerfi keypt? 

Samið var um afnot af lausninni af Advania. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindum upplýsingakerfum? 

Já,  framkvæmt var útboð og farið var í samkeppnisviðræður. 

 

Voru fleiri valkostir fyrir hendi í hverju tilviki? 

Já, það voru fleiri aðilar sem tóku þátt í samkeppnisviðræðunum. 

 

Hafa öll fyrrgreind upplýsingakerfi verið tekin í notkun? 

Já, lausnin hefur verið sett upp. Innleiðingu er að ljúka. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Fjárfest var í lausn sem er á markaði ásamt verkefnastýringu og innleiðingu. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Kostnaður við lausnina nam alls 7.632.654 kr. á árinu 2020 og skiptist þannig: 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður : 5.456.000 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 1.050.815 kr. 

• Innleiðing og verkefnastýring: 1.125.839 kr. 



 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Velferðarsvið óskaði eftir nýrri lausn á móttöku og afgreiðslu umsókna samhliða breytingum á 

reglum. 

 

 

Forgreining, uppsetning, innleiðing Confluence, nýs umsjónarkerfis fyrir skipulagshandbók 

auk yfirfærslu og samþættingu gagna úr eldri kerfum. Kostnaður 9,18 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Confluence umsjónarkerfið sem þegar var í notkun hjá borginni var valið til að að hýsa nýja 

skipulagshandbók. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Kostnaður við kerfið sjálft er ekki inn í þessari tölu þar sem kerfið var þegar í notkun en í öðrum 

tilgangi. Það var mat stjórnenda að töluverður ábati og samlegð væri fólginn í að nýta sama kerfið 

fyrir marga mismunandi þætti starfseminnar. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Kerfið er keypt af Atlassian. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Kerfið 

hefur síðan þá notið töluverðra vinsælda og hafa fleiri skrifstofur tekið það í notkun. Notkun 

kerfisins hefur því vaxið og samliða því kostnaður. Vinna við formlegt innkaupaferli er hafin. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Já, en það var álit stjórnenda að töluverður ábati og samlegð væri fólginn í að nota sama kerfið fyrir 

marga mismunandi þætti starfseminnar.   

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, kerfið var í notkun en ný skipulagshandbók hefur byggð upp út frá nýjum áherslum og verið 

tekin í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Í nýju umsjónakerfi fyrir skipulagshandbók og endurhönnun helstu grunnferla í samræmi við 

ITILv4. Vinnan fólst í enduruppsetningu skipulagshandbókar, flutningi gagna úr eldri kerfum og 

endurhönnun helstu skipulagsskjala út frá nýjum áherslum ITILv4. 

   

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Kostnaður við vinnu vegna endurhönnunar og enduruppsetningu skipulagshandbókar í nýju 

umsjónarkerfi var 9,18 mkr. 

 



 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Confluence var upphaflega keypt til að hafa umsjón með kerfishandbókum. Kerfið er einstaklega 

þægilegt í notkun og sáu starfsmenn og stjórnendur tækifæri til að ná fram ábata og samlegð með 

því að fækka þeim kerfum sem starfsmenn þyrftu að fletta upp í og nota við sín daglegu störf. Því 

var ákveðið að byggja upp frá grunni nýja skipulagshandbók í umsjónarkerfinu Confluence. 

 

 

Búnaðarkaup til viðhalds og endurnýjunar netinnviða. Kostnaður 77,93 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Cisco SmartNet þjónustu- og viðhaldsáskrift til eins árs fyrir nýjan búnað. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Cisco SmartNet til eins árs fyrir nýjan búnað kostaði 6,07 mkr. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Advania. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Kaupin falla undir útboð 14527 um SmartNet þjónustu- og viðhaldsáskrift vegna netbúnaðar. Þessi 

viðbótarkaup innan þess samnings eru vegna nýs búnaðar.   

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei. Reykjavíkurborg er samningsbundin Advania í kjölfar útboðs. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já. SmartNet þjónustan varð virk um leið og búnaður var tekinn í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Netbúnaði, skiptum, þráðlausum sendum, tengiskottum og stýringum fyrir 71,86 mkr. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• SmartNet þjónustu- og viðhaldssamningur (fyrsta árið) 6,07 mkr. 

• Netbúnaður skv. útboði 14934 fyrir 66,3 mkr. 

• Netbúnaður skv. útboði 14960 fyrir 1,1 mkr. 

• Ýmis smærri innkaup á netbúnaði innan rammasamnings fyrir 4,46 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Viðhalda þarf grunnvirkni netkerfis borgarinnar. Einnig er netkerfi borgarinnar ört vaxandi og þörf 

fyrir aukna afkastagetu mikil. 

 

 



 

Vinna við frágang á notkunarstað, tengingu, stand- og uppsetningu á búnaði vegna nýrra 

netinnviða. Kostnaður 17,68 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Undir þessum lið eru fjárfestingar vegna kerfis sem bíður upp á þráðlaust net víðsvegar um borgina, 

undir flaggi WiFi4EU. Einnig fellur undir þennan lið standsetning á Cisco hug- og vélbúnaði vegna 

aukinnar fjarfunda og VPN þarfar í kjölfar aukinnar fjarvinnu starfsmanna vegna Covid. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Ekki var keypt nýtt kerfi. Viðbætur voru keyptar við það netumsjónarkerfi sem var í notkun svo að 

það réði við auknar þarfir. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Þjónusta og viðbætur við núverandi kerfi voru keypt af Sensa, Advania og Ellert V Einarsson ehf. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Já. Þessi kaup voru innan rammasamnings. Þau innkaup sem ekki voru boðin út sérstaklega voru 

innan viðmiðunarmarka innkaupareglna. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já. Þessi kaup voru innan rammasamnings. Þau innkaup sem ekki voru boðin út sérstaklega voru 

innan viðmiðunarmarka innkaupareglna. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   

Já, öll kerfin hafa verið tekin í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Net- og ljósleiðaralögnum að nýjum búnaði eða á nýjum starfsstöðum, útskiptum á gömlum 

símstöðvum sem og standsetningu nýs búnaðar. Það fellur í hlut Þjónustu- og nýsköpunarsviðs að 

greiða fyrir nýjar lagnir en endurnýjun eldri lagna eru greiddar af rekstraraðila viðkomandi 

starfsstaðar. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• WiFI4EU – 6,4 kr. 

• Viðbætur og standsetning vegna VPN og WebEx – 2,2 mkr. 

• Endurnýjun símstöðva 3,2 mkr. 

• Nýjar net- og ljósleiðaralagnir 5,88 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

WiFi4EU var vegna styrks frá Evrópusambandinu. Viðbætur við VPN og WebEx voru vegna 

þarfar fyrir aukna afkastagetu vegna Covid og endurnýjun símstöðva var vegna úreldingar á eldri 

tækni. Nýjar net- og ljósleiðaralagnir voru vegna ábyrgðar Þjónustu- og nýsköpunarsviðs á að 

https://reykjavik.is/frettir/reykjavikurborg-bydur-fritt-internet-voldum-stodum?fbclid=IwAR2StdbM1rCdxNDnMkjhRYLQf4xRtCLp9nWLWFuXpo4-nDXWDJiowGPrX7k


 

greiða fyrir nýja innviði á starfsstöðum t.d. lagnir að nýjum þráðlausum sendum þegar ekki er 

mögulegt að endurnýta eldri lagnir eða lagnaleiðir.  

 

 

Búnaðarkaup til viðhalds og endurnýjunar miðlægra innviða. Kostnaður 20,16 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Netþjónn tileinkaður WebEx viðbótum auk tilheyrandi WebEx leyfum. Stýribúnaður fyrir 

netþjóna í vélasal. Netþjónar í vélasal UTR og ný símtæki tengd aðalsímstöð.  

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

WebEx netþjónn auk tilheyrandi WebEx hugbúnaðarleyfa var keyptur vegna þarfar fyrir aukna 

afkastagetu vegna Covid fyrir 2,68 milljónir. Stýribúnaður fyrir netþjóna var keyptur fyrir 2,69 

mkr. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

WebEx þjónn var keyptur frá Sensa og stýribúnaður fyrir netþjóna Advania. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Leitað var tilboða fyrir smærri innkaup innan viðmiðunarmarka. Netþjónar voru keyptir með 

örútboði 15013. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já. Þessi kaup voru innan rammasamnings. Þau innkaup sem ekki voru boðin út sérstaklega voru 

innan viðmiðunarmarka innkaupareglna. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, þau voru þegar í notkun. Keyptar viðbætur juku afköst. Allir netþjónar sem keyptir voru hafa 

verið teknir í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Netþjónar fyrir kerfi og vefi í eigin hýsingu. Símar til útleigu fyrir starfsemi borgarinnar voru 

keyptir af Origo. Gagnageymslur og annar smærri miðlægur búnaður. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• Netþjónar í vélasal 13,3 mkr.  

• Önnur tæki 0,7 mkr.  

• Gagnageymslur og annar miðlægur búnaður 0,8 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Netþjónar voru keyptir til að viðhalda lágmarks afkastagetu og umframrýmd fyrir kerfi og vefi sem 

hýst eru í vélasölum borgarinnar. Ný símtæki voru keypt vegna úreldingar eldri tækja. 



 

Gagnageymslur og annar smærri miðlægur búnaður var keyptur til að viðhalda lágmarks afkastagetu 

og umframrýmd fyrir kerfi og vefi sem hýst eru í vélasölum borgarinnar. 

 

 

Forgreining og innleiðing fyrsta fasa ISE (e. Identity Service Engine) öryggiskerfa. 

Kostnaður 11,07 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Kaup á kerfinu sjálfu eru ekki inn í þessum tölum, borgin átti fyrir leyfi (e. entitlement) til að setja 

upp og nota kerfið. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Enginn kostnaður hlaust af útvegun afnotaleyfis fyrir kerfið. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Ekki þurfti að kaupa kerfið, borgin hafði fyrir afnotaleyfi fyrir kerfið. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Já. Útvegun þessa leyfis var á grundvelli samkeppnisviðræðna um rekstur víðnets borgarinnar 

13668. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei. Borgin er skuldbundin skv. samkeppnisviðræðum 13668 að öll ú tvegun, uppsetning og 

innleiðing þessa kerfis sé á grundvelli þess samnings. 

  

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já. ISE kerfið hefur verið tekið í notkun en eingöngu verið innleitt í Borgartúni þar sem verið er að 

villuprófa kerfið, uppsetningu þess og tryggja að það virki með þeim tækjum sem í notkun eru hjá 

borginni. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Uppsetningu og innleiðingu á kerfi sem getur stýrt með skilvirkum hætti lagsskiptingu netkerfis 

borgarinnar, hvaða tæki og hvaða notandi tengist hvaða lagi.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Vinna við fyrsta fasa ISE kerfisins hefur kostað 11,07 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Til að bera kennsl á hvaða búnaður er að tengjast neti borgarinnar með það að markmiði að notendur 

tölvuumhverfisins hafi sem bestan og greiðastan aðgang að þeim kerfum og gögnum sem þeir þurfa. 

Einnig, að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar geti tengt búnað á net borgarinnar til að nálgast 

kerfi og gögn eða hlera netumferð. 



 

Forgreining, grunnuppsetning og innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu í samvinnu við 

Velferðartæknismiðju. Kostnaður 2,11 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

MeMaxi og KaraConnect. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Afnotaleyfi fyrir MeMaxi voru greidd af Velferðartæknismiðju, eingöngu var greitt fyrir innleiðingu 

og standsetningu stjórnkerfis fyrir spjaldtölvur fyrir þjónustuþega.  Afnotaleyfi KaraConnect var 

greitt á meðan innleiðingu stóð, alls 1,3 mkr. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Þjónusta fyrir Memaxi spjaldtölvur var keypt af Advania og þjónusta og leyfi fyrir KaraConnect var 

keypt af KaraConnect. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Nei. Innkaup voru ákveðin af öðru sviði sem tók við greiðslum eftir að innleiðingu lauk. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Óvíst. Brýn þörf var fyrir hraða innleiðingu fjarheilbrigðislausna og jafnræðis var gætt með því að 

kaupa lausnir af þeim tveim aðilum sem hafa mest unnið með innlendum heilbrigðisstofnunum. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Þau voru strax tekin í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Uppsetningu og aðstoð við innleiðingu þessara tveggja kerfa fyrir fjarheilbrigðisþjónustu. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• MeMaxi, vinna við inTune og TeamViewer uppsetningu til að stýra spjaldtölvum fyrir 

þjónustuþega, 411.600 kr. 

• KaraConnect, afnotaleyfi, 1,3 mkr. 

• KaraConnect, aðstoð við innleiðingu, 740.000 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Brýn þörf var fyrir hraða innleiðingu fjarheilbrigðislausna vegna Covid-19. 

 

 

Forgreining og þróun aðgangsumsýslukerfis. Kostnaður 4,54 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  



 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Verið var að þróa nýja virkni í aðgangsumsýslukerfi borgarinnar auk þess sem að unnið var að 

greiningu virkni eldra kerfis sem hluta af þarfagreiningu fyrir nýtt auðkenna- og 

aðgangsumsýslukerfis. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• Þróun nýrrar virkni í núverandi kerfi, 2,23 mkr. 

• Þarfagreining fyrir nýtt auðkenna- og aðgangsumsýslukerfi, 2,3 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Þessu verkefni er ætlað að tryggja öruggari meðferð auðkenna í tölvuumhverfi borgarinnar og 

stuðla að aukinni sjálfvirkni við aðgangsumsýslu með í hlutverkastýrðri aðgangsstjórnun (e. role 

based access).  

 

 

Uppsetning og innleiðing á viðbótarvirkni í afritunarlausn. Kostnaður 1,3 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Á ekki við. Ekkert kerfi var keypt heldur innleidd aukin þjónusta innan gildandi samnings til að 

tryggja viðunandi upplýsingaöryggi. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Þjónustan er keypt af Origo innan samnings um afritunarþjónustu. 



 

 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Á ekki við, ekki var keypt kerfi.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Öryggisafritun fyrir ný kerfi og nýja vefi auk afritunar af gagnasvæðum borgarinnar í hýsingu ytri 

aðila sem ekki voru í öryggisafritun. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Þróun afritunarlausnar, 1,3 milljónir. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Öryggisafritun sem hýst er á öruggum stað utan tölvuumhverfisins er nauðsynleg til að mögulegt 

sé að endurheimta gögn sem tapast og tryggja samfelldan rekstur ef alvarleg áföll verða. 

 

 

Forgreining, uppsetning og innleiðing á kerfi fyrir stjórnun samþættingar og forritaskila í 

WebMethods og Azure DevOps fyrir verkstýringu vef- og hugbúnaðarverkefna. Kostnaður 

14,87 mk. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Kaup á kerfinu sjálfu eru ekki inn í þessum tölum, borgin útvegi leyfi (e. entitlement) til að setja 

upp og nota kerfin með útboðum. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Kaup á kerfinu sjálfu eru ekki inn í þessum tölum, borgin útvegi leyfi (e. entitlement) til að setja 

upp og nota kerfin með útboðum. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

WebMethods var keypt af Advania og Azure DevOps af Microsoft í gegnum samning við Crayon. 

Þjónusta við forgreiningu, uppsetningu og innleiðingu var keypt af Mannvit, Advania og Sii. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Já, kaup á þessum kerfum voru boðin út. Útboð 15006 fyrir Samþættingarlausn og útboð 14330 – 

Microsoft EAS. 

 



 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já, hagstæðasta tilboði var tekið í hvoru útboði fyrir sig. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já. 

  

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Þjónustu við forgreiningu, uppsetningu og innleiðingu á WebMethods og Azure DevOps. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• WebMethods, 9,86 mkr. 

• Azure DevOps, 5,01 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

WebMethods samþættingarlausnin var keypt til að koma í veg fyrir, eftir því sem mögulegt er, að 

sama forritunarvinnan sé unnin fyrir mörg kerfi, að forritaskilum og samtengingum ke rfa 

borgarinnar við kerfi ytri aðila sé stjórnað með skilvirkum og öruggum hætti. Þá gerir kerfið 

borginni kleift að innleiða stýringar fyrir samþættingu, uppfærslu og viðhald stofnskráa í einu kerfi 

úr mörgum kerfum eða skrám. Azure DevOps kerfi fyrir verkstýringu í vef- og hugbúnaðarverkefna 

er öflugt og handtækt kerfi sem er hluti af áskriftarsamning borgarinnar við Microsoft.  

 

Ný vefkerfi, viðbætur og þróun vefa og rafrænnar Reykjavíkur. Kostnaður 17,71 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Þróun, prófanir og uppsetning viðbóta, sérf ræðivinna og nývirkni fyrir vefumhverfi ýmis konar 

lausna. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Ekki var fjárfest í upplýsingakerfum heldur viðbótum/nýrri virkni eða þróun nýrrar virkni í eldri 

kerfum. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

1x Internet, Advania, IOS hugbúnaði, Kolibri, Sii og Taktikal. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Innkaup á viðbótum og hönnun nýrrar virkni voru byggð á fyrirliggjandi samningum við 

framleiðendur viðkomandi kerfa. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei, þar sem innkaup byggðust á gerðum samningum.  

 



 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   

Já, allar viðbætur sem þróaðar voru hafa verið teknar í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Þróun, prófanir og uppsetning viðbóta, sérfræðivinna og nývirkni fyrir vefumhverfi ýmis konar 

lausna. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Kostnaður var 17,71 mkr. og sundurliðast svo: 

• Verkefnastýring, 12,14 mkr. 

• Aðrar viðbætur, 5,57 mkr. 

 

Af hverju voru fyrr greind kerfi keypt? 

Ný virkni var forrituð. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Ekki var fjárfest í upplýsingakerfum heldur viðbótum/nýrri virkni eða þróun nýrrar virkni í eldri 

kerfum. 

 

Kaup á notendabúnaði til útleigu til starfsstaða borgarinnar. Kostnaður 330,98 mkr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Engin kerfi voru keypt, einungis endabúnaður til útleigu til starfstaða.  

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Engin kerfi voru keypt, einungis endabúnaður til útleigu til starfstaða. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Engin kerfi voru keypt, einungis endabúnaður til útleigu til starfstaða. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Framkvæmdar voru verðfyrirspurnum og verðkönnunum innan rammasamnings. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei, Reykjavíkurborg er skuldbundin til að versla innan rammasamnings. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Fundarskjáum, fjarfundabúnaði, borðtölvum, fartölvum, prenturum, spjaldtölvum, krómbókum, 

hljóðkerfi, uppsetningu á búnaði á notkunarstað 



 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• Búnaður 277,3 mkr. 

• Verkefnastýring 53,7 mkr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Þessi búnaður er keyptur til að mæta þörfum borgarinnar fyrir tölvu- og notendabúnað. 

 

 

Auk ofan talinna kerfa þá var haldið áfram með undirbúning og innleiðingu á eftirfarandi 

lausnum: 

 

Hlaðan – Upplýsingastjórnkerfi borgarinnar. Kostnaður 174,88 mkr. 
Innleiðing og áfangagreiðslur vegna upplýsingastjórnunarkerfis borgarinnar.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt árið 2020. Samþykkt var um afnot og aðlögun á GoPro Foris, 

Hlöðunni, upplýsingastjórnunarkerfi borgarinnar.  

 

Af hverjum var hvert upplýsingakerfi keypt?   
Samið var um afnot og aðlögun á hugbúnaðarlausn frá Hugvit. 
 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindum upplýsingakerfum?   

Já, framkvæmt var útboð árið 2019. 

 

Voru fleiri valkostir fyrir hendi í hverju tilviki?   

Já, það voru fleiri aðilar sem tóku þátt í útboðsferlinu. 

 

Hafa öll fyrrgreind upplýsingakerfi verið tekin í notkun?   

Já, að hluta. Lausnin er enn þá í innleiðingu. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Innleiðingu og áfangagreiðslu vegna upplýsingastjórnunarkerfis borgarinnar.  

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna lausnarinnar árið 2020 samtals 174.876.316 mkr. 

Kostnaðurinn skiptist í:. 

• Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta: 473.928 kr. 

• Staðlaður hugbúnaður: 710.892 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 126.041.328 kr. 

• Innleiðing og verkefnastýring: 47.568.706 kr. 

• Annar kostnaður: 81.462 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 



 

Eldra kerfi uppfyllti ekki lengur kröfur sem gerðar eru til upplýsinga- og skjalastjórnunarkerfis. 
 

 

Nýr vefur fyrir Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Kostnaður 2,41 mkr. 

Þarfagreining, hönnun, þróun og uppsetning á nýju vefsvæði fyrir Borgarskjalasafn Reykjavíkur 
sem lagaði aðgengi og upplýsingamiðlun í takt við nútímakröfur. Skoða tengingar við 

upplýsingasöfn.  
 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

  
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
  

Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 
samkvæmt samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 
framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup.  

  
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Nei ekki varðandi val á kerfi þar sem um uppfærslu/breytingar á fyrirliggjandi kerfi var að ræða.  
  

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   

Nei, vefsvæðið hefur ekki verið opnað.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Þjónustu og sérfræðiráðgjöf við hönnun, breytingar, verkefnastýringu, uppsetningu, framkvæmd, 

forritun, rýni og innleiðingu.   

 

 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnis árið 2020 samtals 2.413.204 kr. 
Kostnaðurinn skiptist í: 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 796.000 kr. 

• Innleiðing og verkefnastýring: 1.617.204 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Verkefnið var unnið að beiðni Borgarskjalasafnsins. Eldri vefur orðinn úreldur og í 
vefumsjónarkerfi sem ekki er lengur stutt við. 
 

 

Ný samskiptalausn fyrir framlínuþjónustu. Kostnaður 6,83 mkr. 

Undirbúningur og greining fyrir nýja samskiptalausn fyrir framlínuþjónustu Reykjavíkurborgar.  



 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

  

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Á ekki við. Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

  

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt.   

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á ekki við.   

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Á ekki við, verkefnið er enn í vinnslu 
  

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   

Á ekki við, verkefnið er enn í vinnslu. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Undirbúningi og greiningu i fyrir nýja samskiptalausn fyrir framlínuþjónustuborgarinnar. 

  

 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 6.832.412 kr.  

Kostnaðurinn skiptist í: 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 23.816 kr. 

• Verkefnastýring og undirbúningur: 6.808.596 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Ekkert kerfi hefur verið keypt. Verkefnið var unnið að beiðni þjónustuversins. Undirbúningur 

lagður að nýrri notendavænni lausn fyrir þjónustuþega borgarinnar og starfsfólk.  

 
 
Ný tenging við Þjóðskrá (vefþjónusta). Kostnaður 4,04 mkr. 

Uppfærsla á tengingum við nokkur grunnkerfi borgarinnar. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   
Ekkert kerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Á ekki við. Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
 
Af hverjum var kerfið keypt? 

Á ekki við. Ekkert kerfi var keypt. Samið var við Prógramm um forritunarvinnu. 
 



 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindri lausn, því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 

var við samanburð við innkaup.  

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, lausnin hefur verið tekin í notkun og verkefninu er lokið. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Uppfærsla á tengingum við nokkur grunnkerfi borgarinnar. Lausnin hefur verið tekin í notkun og 

verkefninu er lokið.  

 

 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 4.037.890 kr.   

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 1.860.852 kr.  

• Ýmis starfsmannakostnaður: 4875 kr.  

• Innleiðing og verkefnastýring: 2.172.163 kr.  

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Nauðsynlegt er að hafa réttar tengingar við grunnkerfi borgarinnar. 

 

 

Forgreining og undirbúningur þróunar - Mínar síður. Kostnaður 4,86 mkr.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 

 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 
samkvæmt samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 

framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 

við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Já. 

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    



 

Já afurðin, vefsvæðið er í notkun.  
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Þjónustu og sérfræðiráðgjöf við hönnun, tæknilega úttekt, verkefnastýringu, uppsetningu, 
framkvæmd, forritun, rýni. 
 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

• Verkefnastýring og innleiðing: 1.058.264 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 1.416.352 kr.  

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 907.440 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Undirbúningur til að auka sjálfsafgreiðslu íbúa í samskiptum við borgina í gegnum nútímalegra 
viðmót í takt við þjónustustefnu borgarinnar.  
 
 

Stjórnendaupplýsingar í QlikSense. Kostnaður 55,65 mkr. 

Lausn sem tekin hefur verið í notkun til að draga fram tölfræðiupplýsingar úr gögnum 

Reykjavíkurborgar. Áframhaldandi innleiðing. 

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   

Samið var um afnot af lausninni QlikSense. 
 
Af hverjum var kerfið keypt? 
Samið var við Capacent um afnot af lausninni. 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Já. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, lausnin hefur verið tekin í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Lausn til að draga fram tölfræðiupplýsingar úr gögnum borgarinnar. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 55.645.040 kr. og er tilkominn vegna 

leyfisgjalda, innleiðingar og verkefnastýringar. 

 

Kostnaðurinn skiptist í: 

• Innleiðing og verkefnastýring: 44.613.622 kr. 

• Leyfisgjöld: 11.031.418 kr. 



 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Lausnin var tekin í notkun til að hægt sé að draga fram tölfræðiupplýsingar á einfaldan og skýra 

hátt. 

 

 

Verkefnastjórnunarkerfið PIAB. Kostnaður 4,0 mkr. 

Aðlögun og innleiðing að verkefnastjórnunarkerfinu PIAB. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. Innleidd var lausn sem þegar hafði verið samið um notkun á hjá 
borginni. 
 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Á ekki við.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Nei, enda var ekkert kerfi keypt. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við. Ákveðið var að innleiða lausn fyrir verkefnastjóra Þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem 

þegar hefur verið tekin í notkun hjá borginni. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Innleiðingu og  aðlögun á verkefnastjórnunarhugbúnaði.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 4.006.209 kr.  

Sundurliðun kostnaðar: 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 490.000 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 3.516.209 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Lausnin var innleidd að beiðni verkefnaráðs Þjónustu- og nýsköpunarsviðs, svo hægt væri að 

halda betur utan um verkefni og stýringu þeirra. 

 

 

Hröðun innleiðingar - Hlaðan 2. Kostnaður 68,16 mkr. 

Sérstök viðbótarheimild til að flýta fyrir innleiðingu á Hlöðunni, upplýsingastjórnunarkerfi 

Reykjavíkurborgar og stuðla að bættri skjala- og upplýsingastýringu. 



 

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   

Á ekki við. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Á ekki við. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Á ekki við. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á ekki við. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Hlaðan hefur verið tekin í notkun að hluta. Innleiðing er ennþá í gangi. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Sérstök viðbótarheimild til að flýta fyrir innleiðingu á Hlöðunni, upplýsingastjórnunarkerfi 

Reykjavíkurborgar.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaðurinn árið 2020 samtals 68.156.963 kr.  

Kostnaðurinn skiptist í eftirfarandi: 

• Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta: 100.600 kr. 

• Önnur sérfræðiþjónusta: 256.711 kr. 

• Ljósmyndun, myndbanda- og kvikmyndagerð: 3.078.796 kr. 

• Prentun, fjölritun, bókband, ljósritun og skönnun: 64.964 kr. 

• Önnur leiga: 15.000 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 7.416.659 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 9.847.566 kr. 

• Innleiðing og verkefnastýring: 47.374.989 kr. 

• Annar kostnaður: 1.678 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Á ekki við. 

 

 

Umsjónarkerfi fyrir kannanir. Kostnaður 2,09 mkr. 

Greining á lausnum sem notaðar eru við framkvæmd kannanna hjá borginni. Tilgangurinn 

verkefnisins var að finna eina lausn sem gæti nýst öllum. Ákveðið var að fara í tilraunarverkefni 
með eina lausn. 



 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Á ekki við. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Á ekki við. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á ekki við. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já, nokkrar lausnir voru skoðaðar. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Á ekki við. Ekkert kerfi var keypt. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Greiningu og verkefnastýringu  að lausn sem gæti hentað fyrir framkvæmd kannana.   

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaðurinn við verkefnið 2020 samtals 2.092.482 kr. 

• Verkefnastjórnun og greining: 2.092.482 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Á ekki við.  

 

 

Vöruhús gagna, greiningarvinna og prófun. Kostnaður 5,0 m.kr. 

Greining á vöruhúsi gagna fyrir Reykjavíkurborg og prófun á lausn. 

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   
Ekkert kerfi var keypt, Azure Data Lake er gagnahýsingarumhverfi fyrir gögn borgarinnar sem getur 

tekið við og hýst gögn frá nánast hvaða kerfi borgarinnar sem er. Þetta er öflugt og handtækt kerfi 

sem er hluti af áskriftarsamning borgarinnar við Microsoft. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Á ekki við, ekki var keypt kerfi,  

 

Af hverjum var kerfið keypt? 



 

Azure Data Lake er hluti af Microsoft svítunni í gegnum samning við Crayon. Þjónusta við 

forgreiningu, uppsetningu og innleiðingu var innifalin í þjónustusamningi fyrir Microsoft leyfin. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Já, útboð 14330 – Microsoft EAS. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já, hagstæðasta tilboði var tekið. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já. 

  

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?  

Microsoft leyfi og  uppsetning og innleiðingu á skýjaþjónum fyrir Azure Data Lake. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Greining á vöruhúsi gagna fyrir Reykjavíkurborg og prófun á lausn. Lausn hefur verið tekin í 

notkun. Alls nam kostnaðurinn við verkefnið 2020 samtals 5.000.125 kr.  

Kostnaðurinn skiptist í: 

• Staðlaður hugbúnaður: 83.647 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 830.250 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 4.043.250 kr. 

• Annar kostnaður: 42.978 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Það vantaði miðlægan vettvang fyrir gögn borgarinnar þar sem hægt væri að framkvæma flóknari 

tölfræðigreiningar og birta niðurstöður þeirra, sem síðan er hægt að nýta til betri ákvarðanatöku 

sem og gefa innsýn inn í rekstur og heilbrigði skipulagseininga borgarinnar. 

 

 

Forgreining á beiðnakerfi. Kostnaður 0,84 mkr. 

Beiðnakerfi fyrir upplýsingatækniþjónustuna. Greiningarvinna fór fram árið 2020.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?   

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Á ekki við. 

 
Af hverjum var kerfið keypt? 
Á ekki við. 
 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Á ekki við. Engin kaup fór fram. 



 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við. Greiningarvinna. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Lausn hefur verið tekin í notkun sem byggir á þessari greiningarvinnu. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Greiningarvinnu fyrir beiðnakerfi.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 841.296 kr.   

Sundurliðun á kostnaði: 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 703.000 kr. 

• Verkefnastýring: 138.296 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Á ekki við.  

 

 

Borgin okkar, vefur. Kostnaður 2,2 mkr. 

Vefþróun og uppsetning á nýjum vef fyrir Menningar- og ferðamálasvið í kjölfar áherslubreytinga 
á vefsvæði Visit Reykjavik vegna Covid-19.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
  

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
  
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 
samkvæmt samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 
framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  
 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup. 
  

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Nei ekki varðandi val á kerfi þar sem um uppfærslu/breytingar á fyrirliggjandi kerfi var að ræða.  
  



 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   
Já, og verkefni telst lokað samkvæmt verkefnalýsingu.  

  
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Þjónustu við hönnun, breytingar, verkefnastýringu, uppsetningu, framkvæmd, forritun, rýni og 
innleiðingu. 

  
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins 2020 samtals 2.195.579 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 2.195.579 kr.   

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Átaksverkefni hjá Menningar- og ferðamálasviði sem viðbragð við COVID 19 þar sem  

markaðssetja átti Reykjavíkurborg sem áfangastað innanlands.  

 

 

Hanna - Stafrænt hönnunarkerfi . Kostnaður 11,23 mkr. 

Þróun, uppsetning á vefsvæði og innleiðing á hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar. Lausnin hefur verið 

tekin í notkun.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Zeroheight utanumhaldskerfi fyrir birtingu á hönnunareiningum, Figma utanumhaldskerfi fyrir 

þróun á einingum og Storybook hönnunargrunnur og kóðageymsla fyrir hönnunareiningar. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Zeroheigt: 44.632 kr 

Figma: 95.435 kr 

Storybook gagnagrunnur: 48.001 

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Zeroheight var keypt af Zeroheight. Figma var keypt af Figma og gagnagrunnssvæði keypt af 

Premis. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 

var við samanburð við innkaup. 
 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Já en það sem var keypt var metið hagstæðast.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    

Já og verkefni telst lokið samkvæmt verkefnalýsingu. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 



 

Endurnýtanlegar hönnunareiningar fyrir vefsvæði borgarinnar og kerfislægri uppsetningu fyrir 

notkun þeirra og skjölun á kóða svo hann verið endurnýtanlegur..  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 11.234.790 kr.  

• Tölvu- og hugbúnaðaþjónusta: 44.623 kr. 

• Afnot af skráarsöfnum og lénum: 95.435 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 11.255.922 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Of mörg verkefni fóru í gegnum hönnunarfasa þar sem stílar og hönnun var unnin frá grunni sem 

olli misskilning í samtalinu við íbúa í gegnum stafræna miðla. Stafrænt hönnunarkerfi hjálpar til 

við að leysa úr því ásamt því að stytta hönnunarfasa verkefna. Notkun þess dregur einnig úr 

kostnaði við hvert og eitt verkefni.   

 

 

Vefur Visitreykjavík.is. Kostnaður 4,91 mkr. 

Vefþróun og uppfærsla á nýjum vef Visit Reykjavik fyrir Menningar- og ferðamálasvið. Uppfært í 

nýrra vefumsjónarkerfi og módúlar aðlagaðir.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 
 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 
samkvæmt samningum um opin hugbúnað (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 
framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Innan gefins tímaramma var metið að svo væri ekki.  
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Já. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Þjónustu og sérfræðiráðgjöf við hönnun, breytingar, verkefnastýringu, uppsetningu, framkvæmd, 
forritun, rýni og innleiðingu.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   



 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 4.912.891 kr.  

• Sérfræðiþjónusta 4.077.091 kr.  

• Sérfræðiþjónusta – tölvubúnaður 883.560 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Markaðsátak hjá Menningar- og ferðamálasviði við að gera Reykjavíkurborg álitlegan valkost 

sem áfangastað.  

 

 

Uppfærsla og þróun á viðmóti Reykjavik.is. Kostnaður 12,7 mkr. 

Vinna við uppfærslu og viðhald á viðmóti aðalvefs reykjavik.is. Undirbúningur og þróun á nýju 

viðmóti. Vinna við aðlögun, hönnun efnis fyrir nýjan vef m.a. varðandi aðgengisstaðla, notkun á 

þeim uppsetningu og forritun.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 

samkvæmt samningum um opin hugbúnað (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 
framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup og þjónustusamning.  
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Á ekki við, efni unnið fyrir framsetningu á núverandi vefkerfi.  
 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   
Já. 

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Verkefnastýringu, aðgengisgreiningu, hönnun, þróun, forritun og uppsetningu fyrir viðmóti á 
vefsvæði borgarinnar.  

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 12.710.122 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 2.634.783 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 10.075.339 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt?  

Notendavænna viðmót fyrir íbúa skv. Þjónustustefnu Reykjavíkurborgar og vefkerfisútgáfa eldri 

vefs var að fara úr stuðningi.  



 

 

Boðgreiðslugátt fyrir Agresso. Kostnaður 3,03 mkr. 

Áframhaldandi innleiðing á sérstakri boðgreiðslugátt fyrir fjárhagskerfi Reykjavíkurborgar. Lausnin 

hefur verið tekin í notkun og verkefninu eru lokið.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, innleiðing á fyrirliggjandi kerfi.  
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt.  
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt.  

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Á ekki við, innleiðing á fyrirliggjandi kerfi.  
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Já. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Innleiðingu (fræðslu, kennslu, eftirfylgni) á lausn sem var til í stærra kerfi.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 3.033.374 kr. 

Sundurliðun á kostnaði: 

• Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta: 551.254 kr. 

• Sérfræðiþjónusta – tölvubúnaður: 501.075 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 1.981.045 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Lausnin var innleidd til að hægt væri að nýta virkni boðgreiðslugáttar í bókhaldskerfi 

Reykjavíkurborgar.  

 

 

Áætlunarmódúll í Unit4 Budget Books (fjárhagskerfið). Kostnaður 4,0 mkr. 

Áframhaldandi innleiðing og uppsetning á sérstökum viðbótarmódúl fyrir áætlunargerð í 

fjárhagskerfi borgarinnar.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Viðbætur við Unit4 (Agresso).  



 

 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Viðbætur við Unit4 timer:  24.043 kr. 
Viðbætur við Unit4 budget books: 209.374 kr. 
 
Af hverjum var kerfið keypt? 

Unit4 AS. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 

var við samanburð við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei, viðbætur við núverandi kerfi.  

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Já. 
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Verkefnastýringu, þarfagreiningu, prófunum, úttekt, vinnu- og rýnihópum, uppsetningu og 
innleiðingu. 
 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 4.004.020 kr. 

Sundurliðun kostnaðar: 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 233.417 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 3.770.603 kr.  

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Til að hægt væri að setja upp og innleiða áætlunargerð í bókhaldskerfi Reykjavíkurborgar. Fjármála- 

og áhættustýringarsvið óskaði eftir að verkefnið yrði framkvæmt. 

 

 

Sérlíkan fyrir Business Books (grunnskólalíkanið). Kostnaður 5,54 mkr. 

Sérstakt fjárhagslíkan fyrir fjárhagsáætlunargerð. Ekki er um að ræða aðkeypta lausn heldur var 

útbúið sérstakt líkan sem tekið hefur verið í notkun. Hægt verður að nota þetta líkan til að byggja 

önnur líkön á.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 

 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Á ekki við, ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingarkerfi var keypt.  
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   



 

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei, notast við fyrirliggjandi kerfi. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Já. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Verkefnastýringu við að þarfagreiningu og úttekt á núverandi stöðu til að kanna hvort hægt væri 
að nýta núverandi kerfi til að leysa þarfir. Vinnuhópar, rýni, fræðslu, innleiðingu á notkun.  
 
 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 5.542.055 kr. 

• Sérfræðiþjónusta – tölvubúnaður: 4.224.400 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 1.317.655 kr.  

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Á ekki við, ekkert upplýsingarkerfi var keypt. Breytingar á fyrirliggjandi kerfi. Fjármála- og 
áhættustýringarsvið óskaði eftir að verkefnið yrði framkvæmt. 
 

 

Vefþjónusta fyrir SAP. Kostnaður 0,7 mkr. 

Veftengingar við mannauðs- og launakerfi Reykjavíkurborgar. Verkefninu er lokið og lausnin 

komin í notkun.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 

 
Af hverjum var kerfið keypt? 
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Nei, notast við fyrirliggjandi kerfi. 
 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Já. 

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Veftengingum við mannauðs- og launakerfi borgarinnar.  



 

 
 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 698.345 kr.  

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 698.354 kr.  

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Til að hægt sé að tengja mannauðs- og launakerfi Reykjavíkurborgar við vefþjónustur. Verkefnið 

var unnið að beiðni fjármála- og áhættustýringarsviðs. 

 

 

Myndræn framsetning á innkaupaferli. Kostnaður 1,72 mkr. 

Greining og hönnun á því hvernig hægt sé að setja fram innkaupaferlið upp á myndrænan hátt. 

Verkefnið er á lokametrum.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Af hverjum var kerfið keypt? 

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 

við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Nei, notast við fyrirliggjandi kerfi.  

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  
Nei, verkefnið er á lokametrum.  
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Verkefnastýringu, ferlagreiningu, og innleiðingu.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 1.718.832 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 792.000 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 926.832 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingarkerfi var keypt. En vonast er til að gera innkaupaferla 

Reykjavíkurborgar skiljanlegri fyrir birgja og starfsmenn. Verkefnið var unnið að beiðni 
innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 
 



 

 
Gistiskýlið. Kostnaður 0,24 mkr. 

Áframhaldandi innleiðing á aðkeyptri lausn fyrir Gistiskýlið. Lausnin var tekin í notkun 2019 og 

verkefninu er lokið.   

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt árið 2020, en samið var um afnot af lausninni S5 af Advania 
2019. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, leyfisgjöld kostuðu 233.240 kr.  
 
Af hverjum var kerfið keypt? 

Advania. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess, en framkvæmd var 

verðfyrirspurn.  
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei áframhald á fyrirliggjandi kerfi.  

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  
Já. 
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Leyfigjöldum og hýsingu.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 237.644 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 233.240 kr. 

• Annar kostnaður: 4.404 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Það vantað betri umsýslu fyrir skráningargögn um vistmenn gistiskýlisins. Verkefnið var unnið að 
beiðni Velferðarsviðs. 

 

 

Kerfi fyrir framleiðslueldhús Velferðarsviðs. Kostnaður 5,22 mkr. 

Greining og verkefnastýring á sérstakri lausn fyrir framleiðslueldhús VEL. Verkefnið er ennþá í 

gangi.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, 
 



 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Undirbúningur er í gangi. 
 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Á ekki við.  
 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Nei, verkefnið er enn í gangi.  
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Greiningu, útboðsgerð, kerfisúttekt og verkefnastýringu.  

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaðurinn vegna verkefnisins árið 2020 samtals 5.220.957 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 592.500 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 4.628.457 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Ekki lengur verið að uppfæra og viðhalda núverandi lausn í framleiðslueldhúsinu. Velferðarsvið 

óskaði eftir að verkefnið yrði unnið. 

 

 
Google lausnir í skólastarfi. Kostnaður 0,24 mkr. 

Áframhaldandi innleiðing á Google-lausnum fyrir skólastarf.  Verkefninu er lokið og lausnirnar 

eru komnar í notkun.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Á ekki við, ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Á ekki við, ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Á ekki við.  
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 



 

Greiningum, úttektum, vinnustofum, rýni.  
 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 237.666 kr.  

• Verkefnakostnaður: 210.460 kr. 

• Sérfræðiþjónusta – tölvubúnaður: 17.660 kr.  

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Skóla- og frístundasvið óskaði eftir því að skólalausnir frá Google væru skoðaðar og greindar sem 

valkostur við notkun í skólastarfi.  

 

 

Skráningarkerfi SFS (nemendagrunnur). Kostnaður 3,03 mkr. 

Áframhaldandi vinna vegna uppsetningar á sérstökum gagnagrunn fyrir nemendur í skólum hjá 

Reykjavíkurborg. Grunnurinn er tilbúinn til notkunar og er verkefninu senn að ljúka.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við verðfyrirspurn við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Já. 
 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Já afurðin, gagnagrunnur hefur verið tekin í notkun.  

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Verkefnastýringu, kerfishönnun, gagnagreining, uppsetning og forritun á tengingum og 

kerfishögun.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 3.034.796 kr.   

• Verkefnastýring og innleiðing: 994.181 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 2.040.588 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 



 

Skóla- og frístundasvið óskaði eftir nýju formi fyrir skráningu grunnskólabarna. Við greiningu 

kom í ljós að nauðsynlegt var að koma upp grunni til að taka á móti skráningunum.  

 
 
Nemendaumsjónarkerfi Skóla- og frístundasvið. Kostnaður 5,33 mkr. 

Greining á nemendaumsjónarkerfum fyrir Skóla- og frístundasvið. Verkefninu er lokið skv. 

verkefnaskilgreiningu. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var 
við verðfyrirspurn við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Já. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Já, afurðin sem var samantekt á greiningarvinnu var tekin saman í skýrslu og kynnt.  
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Greining, rýnihópar, notendaviðtöl, hagsmunasamtöl, skýrsluvinna, gagnaúrvinnsla .  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• Verkefnastýring og innleiðing: 1.107.462 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 4.224.400 kr.  

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Skóla- og frístundasvið óskaði eftir tæknilegri úttekt á námsumsjónarkerfum sínum ásamt tillögum 

um næstu skref í þjónustuveitingu.  

 

 

Eignaumsjónakerfi Umhverfis- og skipulagssviðs. Kostnaður 17,34 mkr. 

Kaup á lausn fyrir Umhverfis- og skipulagssvið sem heldur utan um allar eignir borgarinnar. Á 

árinu 2020 var unnið í þarfagreiningu fyrir útboð og gerð útboðslýsingar. Niðurstöður útboðsins 

lágu fyrir árið 2021 og lausnin er nú í innleiðingu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  



 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt árið 2020. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, en unnið var að greiningu og undirbúningi fyrir útboð. 

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á ekki við. Unnið var að greiningu og undirbúningi fyrir útboð. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Á ekki við. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    

Nei, enda var útboði ekki lokið árið 2020. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Ráðgjöf í þarfagreiningu og útboðsgerð, gagnavinnslu og verkefnastýringu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 17.341.817 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 9.227.856 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður:  8.113.961 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Ekkert kerfi var keypt. Verkefnið er unnið að beiðni umhverfis- og skipulagssviðs. 

 

 

Viðbót við Hlöðuna fyrir skipulags- og byggingarfulltrúa. Kostnaður 25,82 mkr. 

Sérstök viðbótareining við Hlöðuna til að halda utan um starfsemi skipulags- og byggingarfulltrúa. 

Stór hluti af verkefninu er að yfirfæra gögn úr elda kerfi í þennan nýja módúl. Verkefnið er enn í 

vinnslu en stefnt er að því að taka lausnina í notkun á fyrsta ársfjórðungi 2022. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt árið 2020. Kaupin á viðbótareiningu við Hlöðuna áttu sér stað 
2019. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Á ekki við. Ekki er um að ræða sérstakt upplýsingakerfi. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Hugvit. 

 



 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Á ekki við. Um er að ræða viðbótarkaup við Hlöðuna, skv. samningi. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Nei. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   
Nei, en stefnt er að því að lausnin verið tekin í notkun á næstu vikum. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Innleiðingu og aðlögun að lausn fyrir skipulag- og byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar. Greiningu 

gagna úr eldra kerfi, ásamt verkefnastjórnun og innleiðingu.  

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 25.824.861 kr. 

 

Kostnaðurinn skiptist í: 

• Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta: 2.229.111 kr. 

• Önnur sérfræðiþjónusta: 456.620 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 758.531 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 22.242.303 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 138.296 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Til að mæta þörfum skipulags- og byggingarfulltrúa. Eldri lausn er uppfyllir ekki lengur 
ásættanlegar kröfur til slíkra lausna. Verkefnið er unnið að beiðni umhverfis- og skipulagssviðs. 
 

 

Hvati, frístundarkort. Kostnaður 7,01 mkr. 

Lausn til að halda utan um og greiða út frístundastyrki barna. Kaupin á lausninni fóru fram 2019 

en lausnin var innleidd á árinu 2020. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Á ekki við. 
 
Af hverjum var kerfið keypt? 

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, Afnot af lausninni eru hjá Greiðslumiðlun ehf. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var 

við samanburð við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  



 

Nei. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  
Já. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Verkefnastýringu, greiningum, úttekt, prófunum, samningagerð, tengingum við kerfi borgarinnar, 

sérfræðiþjónustu.  

 
 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 7.009.395 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 341.020 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 3.888.375 kr. 

• Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta: 2.780.000 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Lausnin sem hafði verið notuð fyrir úthlutun frístundastyrkja stóðst ekki öryggiskröfur og staðla. 
Verkefnið var unnið að beiðni Íþrótta- og tómstundasviðs. 

 
 
Uppljóstrunargátt. Kostnaður 1,37 mkr. 

Lausn um að koma upp sérstakri gátt í samræmi við reglur um verklag vegna uppljóstrunar 

starfsmanna um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi Reykjavíkurborgar. Lausnin 

hefur verið tekin í notkun og verkefninu er lokið.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Á ekki við.  
 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Á ekki við. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Á ekki við. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    

Já, afurð vinnunnar hefur verið tekin í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Verkefnastýringu og innleiðingu við að koma upp gáttinni.  



 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 1.372.757 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 1.372.757 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Farið var í verkefnið að beiðni innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar vegna nýrra laga sem 

kveða á um að Reykjavíkurborg skuli hafa slíka gátt og nú hefur verið innleidd. 

 

 

Fræðslukerfi. Kostnaður 4,96 mkr. 

Kaup og innleiðing á lausn til að halda utan um fræðslu starfsfólks Reykjavíkurborgar. Verkefnið 
er ennþá í vinnslu og lausnin verður að fullu innleidd árið 2022.  
 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Ekkert upplýsingarkerfi var keypt, en gerð var þarfagreining og undirbúningsvinna að útboði fór 

fram árið 2020. 

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Já, en þó ekki fyrr en árið 2021. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Já. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   

Nei, en lausnin er í innleiðingu. 

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Verkefnastýringu og greiningu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 4.962.196 kr. 

• Sérfræðiþjónusta - tölvubúnaður: 963.750 kr. 

• Önnur aðkeypt vinna: 518.000 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 3.480.446 kr. 

 



 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Verkefnið er unnið að beiðni Mannauðs- og starfsumhverfissvið og tilgangur þess er að finna og 

innleiða lausn sem heldur utan um fræðslu starfsfólks Reykjavíkurborgar.  

 

 

Starfsumsóknarkerfi. Kostnaður 2,29 mkr. 

Lausn til fyrir umsækjendur til að sækja um starf hjá Reykjavíkurborg og úrvinnsla umsókna. 

Verkefnið er ennþá í vinnslu og lausnin verður að fullu innleidd árið 2022.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Ekkert upplýsingarkerfi var keypt. Unnið var að undirbúningi að kaupum og innleiðingu á 
starfsumsóknarkerfi. 
 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á ekki við. Útboð fór fram árið 2021. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Já. 

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Nei, niðurstöður útboðs sem fór fram 2021 liggja ekki fyrir. 
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Undirbúningi, greiningu og verkefnastýringu að starfsumsóknarkerfi.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 2.287.607 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 2.287.607 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Verkefnið er unnið að beiðni Mannauðs- og starfsumhverfissvið og tilgangur þess er að finna og 

innleiða notendavæna lausn fyrir umsækjendur starfa hjá Reykjavíkurborg og úrvinnslu umsókna. 
 

 

Heilsu og eftirlitskerfi. Kostnaður 0,16 mkr. 

Lausn til að geta tryggt rekstraröryggi upplýsingatækniumhverfis Reykjavíkurborgar.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

DataDog eftirlitskerfi sem safnar gögnum um heilbrigði tölvuumhverfisins og vinnur úr þeim 

upplýsingar, lætur vita af bilunum o.þ.h. 



 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

158.041 kr. var sá kostnaður sem féll til vegna innleiðingar kerfisins á árinu 2020. 

 

Af hverjum var kerfið keypt? 

Til að auka getu Upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar til að safna saman og vinna úr 

upplýsingum um ástand og virkni kerfa og búnaðar í tölvuumhverfinu. Eftirlitskerfið skapar yfirsýn 

yfir þær villur og bilanir sem verða í tölvuumhverfi borgarinnar sem og lætur vita ef auðlindaþurrð 

er fyrirsjáanleg, að diskapláss sé að klárast, örgjörvar keyra undir miklu álagi í lengri tíma o.þ.h. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á þessum tíma var verið að kanna fýsileika þess að nota kerfið og það lá fyrir að kostnaður við þá 

prófun yrði undir viðmiðunarmörkum innkaupareglna. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Já, fleiri kerfi og þjónustur voru prófuð, t.d. Nagios. 

  

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    

Já, í dag hefur eftirlitskerfið verið tekið í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Afnotaleyfi fyrir hugbúnað. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 158.041 kr. 

• Staðlaður hugbúnaður: 158.041 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Til að hægt væri að fylgjast náið með ástandi og nýtingu helstu rekstrarauðlinda í tölvuumhverfi 

borgarinnar. 

 

 

Hönnun reikningafylkis fyrir gjaldskrárútreikningar. Kostnaður 1,38 mkr. 

Greiningarvinna til að einfalda og útbúa verklag fyrir meðhöndlun og merkingu kostnaðar hjá 

upplýsingatækniþjónustu Þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Reikningafylkið skapar grunn að aukinni 

sjálfvirkni við utanumhald upplýsingatækni eigna og rekjanleika við útreikning gjaldskrár 

skrifstofu upplýsingatækniþjónustu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekki var keypt sérstakt upplýsingakerfi. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 



 

 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. Ekkert kerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Nei. Ekki var viðhaft útboð í fyrrgreindu verkefni því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. 

Notast var við samanburð við innkaup á utanaðkomandi ráðgjöf í verkefnið. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Já. 

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   
Já, lausn hefur verið tekin í notkun og verkefninu er lokið. 
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Ráðgjöf, greiningarvinnu og verkefnastýringu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins árið 2020 samtals 1.383.494 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 1.126.875 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 256.619 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Til að einfalda og útbúa verklag fyrir meðhöndlun og merkingu kostnaðar vegna 

gjaldskrárútreikninga hjá upplýsingatækniþjónustu Þjónustu- og nýsköpunarsviðs. 

 

 

Veföryggi, DDI stjórn- og öryggiskerfi. Kostnaður 4,02 mkr. 

Innleiðing á stjórn- og öryggiskerfi (e. DNS, DHCP og IP address management) sem gerir skrifstofu 

upplýsingatækniþjónustu kleift að stjórna aðgengi og flæði á neti og vefjum borgarinnar.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

DDI netumsjónarhugbúnaður. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
4.020.329 kr.  

 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Men & Mice. 
 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Útboð 14995 - DDI netumsjónarhugbúnaður 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Engin önnur tilboð bárust. 
 



 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Já. 

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Leyfagjöldum og ráðgjöf. 

 
 Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaðurinn í verkefninu 4.020.329 kr. 

• Staðlaður hugbúnaður: 3.566.700 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 453.629 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
DDI netumsjónarhugbúnaðinum er ætlað að vera stjórnborð fyrir DNS, DHCP og IP tölustjórnun 

fyrir Upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar. Sameining þessara þriggja eininga í eitt 

stjórnborð mun einfalda yfirsýn, daglegan rekstur og eftirlit fyrir notkun á netkerfi 

Reykjavíkurborgar og stuðla að auknu öryggi vefja borgarinnar. 

 

 

MIRO verkefnastýringartól. Kostnaður 0,24 mkr. 

Verkefnastýring og ráðgjöf í leyfismálum vegna hugbúnaðarlausnarinnar MIRO sem er m.a. 

notaður til að halda vinnustofur.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. Ekkert upplýsingakerfi var keypt. Leitað var beint til framleiðanda hugbúnaðarins um 
afnot af lausninni. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 

Nei. Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindri lausn því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess.  
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Nei. 

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Já, lausnin hefur verið tekin í notkun. 
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   
Greiningu á hagkvæmustu áskriftarleið fyrir Reykjavíkurborg að lausninni, verkefnastýringu og 

innleiðingu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   



 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 243.296 kr.   

• Sérfræðiþjónusta: 105.000 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 138.296 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Keypt var ráðgjöf í leyfismálum lausnar, sem margt starfsfólk var farið að nota, til að nýta fjármuni 
borgarinnar sem best.  
 

 

Hönnun og mörkun. Kostnaður 5,14 mkr. 

Verkefnastýring og ráðgjöf við mörkun fyrir hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar. Teikningar og 

sniðmát ásamt skjölun á reglum til að ná utan um ásýnd borgarinnar. Afmörkun verkefnisins telst 

lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast 
var við samanburð við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Já. 
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Á ekki við, ekkert kerfi var keypt en verkefninu telst lokið skv. verkefnaskilgreiningu. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Greiningu, verkefnastýringu, fyrir stafræna hönnun og mörkun. Teikningum, stílum skv. 

aðgengisstöðlum og reglur, leiðbeiningar fyrir framtíðar meðhöndlun á sambærilegum gögnum, 

skjölum.  

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 5.139.765 kr.   

• Verkefnastýring og innleiðing: 1.346.788 kr. 
• Sérfræðiþjónusta: 3.881.358 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Ekkert kerfi var keypt, aðföng til að nýta í framenda og hönnunarfasa fjölmargra verkefna.  

 



 

 

Mark- / brandsíða Hönnu hönnunarkerfis. Kostnaður 2,37 mkr. 

Aðgengilegt vefsvæði fyrir hönnunarkerfið fyrir starfmenn og almenna notendur. Upphafleg 

kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Sett á bið vegna heimsfaraldurs og 

verkefnaálags.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 
við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Á ekki við. 
  

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Nei. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Vinnustofa, þarfagreiningar og hönnunar, prófana og aðgengi og verkefnastýringar.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 2.365.120 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 161.190 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 2.202.930 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 
Þegar kom í ljós að fjöldi starfsmanna vildi reyna að nýta sér einingarnar í hönnunarkerfinu var 

vonast til að hægt væri að bregðast við þeim óskum. Þar sem kerfið er sett upp fyrir hönnuði ekki 

almenna starfsmenn á að reyna að setja upp einfalda vefsíðu til að bregðast við þeim þörfum sem 

almennir starfsmenn hafa s.s. sniðmát á glærum, einfaldara aðgengi að myndum og teikningum og 

reglum og leiðbeiningum.  

 

 

Efnisgerð á Reykjavik.is. Kostnaður 4,23 mkr. 

Efnisgerð fyrir vefsvæði borgarinnar. Verkefninu er ekki lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 



 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 

 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 

við innkaup. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  

Á ekki við.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    

Á ekki við.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Verkefnastýringu, aðgengisgreiningum, prófunum, efnisgerð, textasmíði og gerð. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 4.225.957 kr.  

• Verkefnastýring, efnisgerð og innleiðing: 3.341.173 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 1.759.160 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Ráðgjöf og aðstoð við efnisstjórnun (e. content management) til að halda utan um allt efni og 

efnisgerð í myndmáli, texta, formi o.þ.h. og búa til faglegar reglur og leiðbeiningar um 

meðhöndlun efnis.  

 

 

Teikningar og Hönnun. Kostnaður 4,93 mkr. 

Stafrænt myndefni vegna form- og fígúruheims fyrir ásynd borgarinnar. Upphafleg kostnaðaráætlun 

var undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 



 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Já. 

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Á ekki við ekkert kerfi var keypt, en afurðin, teikningar og hönnun er í notkun.  
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Stafrænar teikningar og hönnun ásamt notkunarrétti 
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 4.934.575 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 4.934.575 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Stafrænar teikningar til notkunar á vefsvæðum borgarinnar ásamt fjölnota rétt á  birtingum á 

teikningum, letri, formum og uppsetningu á endurnýtanlegum kóða svo hægt sé að tengja stafrænar 

myndir við kóðasafn Reykjavíkur og nýta í framtíðarfverkefnum.  

 

 

Uppfærslur á nokkrum vefsvæðum. Kostnaður 11,5 mkr. 

Yfirfærsla, enduruppsetning og umbætur vefsvæða. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir 

viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Ráðist er í þessi verkefni af frumkvæði starfsstaða. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 
samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð. Vinna skv. þjónustusamningi. 
 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Á ekki við.  
 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?   

Já, afurðirnar umbætur hafa skilað sér í notkun á vefsvæðum.  
 



 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Þarfagreiningu, verkefnastýringu, forritun, prófanir, innleiðingu, uppsetningu, efnisgerð og öflun. 

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 11.497.633kr 

• Sérfræðiþjónusta: 11.497.633kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Um er að ræða nokkur verkefni þar sem ráðist er í uppfærslu á vefsvæðum starfsstaða m.a. vegna 

öryggissjónarmiða.  

 

 

Yfirfærsla á Hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar. Kostnaður 1,94 mkr. 

Yfirfærsla í hönnunar og tæknilegt rekstrarumhverfi. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir 

viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er ekki lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð við 
innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Nei unnið var að útfærslu í fyrirliggjandi kerfum.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  
Já, hýsing á viðeigandi stað er í notkun.  
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Sérfræðiþjónustu við að færa kóðasafn- og vefsvæði hönnunarkerfis í hýsingu í umhverfi hjá umsjón 
borgarinnar.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 1.942.240 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 1.942.240 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 



 

Talið var best að upplýsingatækniþjónusta borgarinnar myndi hafa yfirumsjón með hýsingu 

kerfisins til að stytta viðbragðstíma ef eitthvað kæmi upp og tryggja vöktun.  

 

 
Rafræn fjárhagsaðstoð. Kostnaður 11,99 mkr. 

Viðbótarþróun, aðlögun og ítrun á rafrænni fjárhagsaðstoð sem fór í rekstur á árinu 2019. 

Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu. Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 

2020 samtals 11.985.200kr. 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Um er að ræða viðbætur, ítranir, prófanir og þróun 
vegna breyttrar virkni á tengdum vefkerfum. Þjónustuaðili er Kolibri ehf. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Verkefnið var boðið út árið 2019. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei unnið var útfærslu lausnar á fyrirliggjandi kerfi með aðila sem kom í gegnum útboð. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  
Já, afurðin er í fullri notkun. 
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Viðbótarþróun, aðlögun að fyrirliggjandi kerfum, prófanir á viðbótum.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 11.985.200 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 11.985.200 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Uppfæra þurfti tengingar kerfisins við fyrirliggjandi kerfi og aðlaga að umhverfi borgarinnar. 

 

Forsíða Reykvíkurborgar. Kostnaður 2,41 mkr. 

Vinna fyrir og samkvæmt þörfum samskiptateymis borgarinnar. Verkefninu er lokið skv. 

verkefnaskilgreiningu.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 



 

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 
samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 
getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? 
Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var 
við samanburð við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei unnið var útfærslu lausnar á fyrirliggjandi kerfi.  

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Já, afurðin forsíðan, ásamt tengingum er komin í notkun.  

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Þarfagreiningu, verkefnastýringu, innleiðingu, uppsetningu, efnisgerð og öflun.  
 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 2.407.900 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 2.407.900 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Upp kom krafa um að vefsvæði borgarinnar hefði veglega forsíðu þar sem helstu mál, viðburðir og 

leiðarkerfi kæmu fram.  

 

 

Innri vefur borgarinnar. Kostnaður 0,86 mkr. 

Umbætur og þróun á innri vef  borgarinnar. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir 

viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 
getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 



 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Á ekki við, ekkert kerfi var keypt, en afurðin umbætur á vefsvæðinu eru í notkun.  
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Kostnaðurinn felur í sér sérfræðivinnu, gagnagreiningu,  prófanir og verkefnastýringu.  

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 860.225 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 860.225 kr.  

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Viðhald og umbætur á innri vef Reykjavíkurborgar, eftir óskum Mannauðs- og 

starfsumhverfissviðs. 

 

 

Veflausn fyrir heilbrigðiseftirlit. Kostnaður 1,26 mkr. 
Veflausn fyrir Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sem heldur utan um og birtir niðurstöður úr 
reglubundnu eftirliti í starfsleyfisskyldum fyrirtækjum í Reykjavík. Upphafleg kostnaðaráætlun 
var undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.   

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  
 
Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 
samkvæmt samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 

framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 

við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 
Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 
Á ekki við, ekkert kerfi var keypt, en afurðin umbætur á vefsvæðinu eru í notkun  hjá 
Heilbrigðiseftirliti. 

 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Kostnaðurinn felur í sér sérfræðivinnu, gagnagreiningu,  prófanir og verkefnastýringu.  



 

 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 1.262.843 kr.  

• Sérfræðiþjónusta:  1.262.843 kr. 

  

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Heilbrigðiseftirlitið óskaði eftir að geta birt niðurstöður veflægt.   

 

 

Myndmerki Reykjavíkurborgar. Kostnaður 0,64 mkr. 

Vinna við stafrænt myndmerki. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarmörkum fyrir 

útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? 
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Af hverjum var kerfið keypt? 

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  
Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð við 

innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Á ekki við. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  
Já, afurðin, myndmerki ásamt reglum er í notkun.  
 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Greining, hönnun, uppsetningu, prófunum og kóða fyrir kóðasafn hönnunarkerfis, verkefnastýringu 
og innleiðingu.  
 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 
Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 641.657 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing; 125.867 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 515.790 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Stafræn myndmerki eru orðin þekkt og algeng á meðal stofnanna og fyrirtækja til að merki þeirra 
skili sér til notanda í gegnum skjá. Greiningarvinna leiddi í ljós kosti þess að Reykjavíkurborg hefði 
slíkt myndmerki til birtinga á skjám.  
 



 

 

Mínar síður Reykjavíkurborgar. Kostnaður 6,5 mkr. 

Lausn sem gæti byrjað að færa einföld umsóknarferli frá Rafrænni Reykjavík í nýtt og 

notendavænna umhverfi þar sem rafræn þjónusta við íbúa er í forgrunni. Upphafleg kostnaðaráætlun 

var undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð við 

innkaup. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin, vefsvæðið mínar síður er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Verkefnastýringu, aðgengisgreiningum, rýni, prófunum, forritun, uppsetningu og innleiðingu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 6.495.360 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 2.290.800 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 4.465.560 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Umgjörð vantaði fyrir fyrstu útgáfu á notendavænni íbúagátt. 

 

 

Vefur Músíktilrauna. Kostnaður 1,22 mkr. 

Uppsetning á nýju vefsvæði fyrir Hitt húsið. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir 

viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  



 

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 

við innkaup. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin, vefsvæðið er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Leyfisgjöld fyrir viðbætur við vefumsjónarkerfi, tæknileg uppsetning, sérfræðivinnu, prófunum, og 

verkefnastýringar.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 1.221.686 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 1.221.686 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Öryggishætta stafaði af eldri vefsvæðum Músíktilrauna og Hitt húsið óskaði eftir aðstoð. 

 

 

Opni skólinn. Kostnaður 0,04 mkr. 

Umbætur og þróun á vefsvæði fyrir fræðslutorg borgarinnar Alls nam kostnaður vegna 

verkefnisins á árinu 2020 samtals 35.395 kr.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  



 

Á ekki við þar sem ekkert upplýsingakerfi var keypt. Um er að ræða litlar viðbætur á fyrirliggjandi 

fræðsluvef borgarinnar. Kostnaður var 35.395kr. 

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Franz Eiríksson ehf. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Nei, ekki var þörf á því þar sem upphæðin er undir viðmiðunarmörkum. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Viðbótarþróun á fræðslutorgi borgarinnar. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 35.396 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 35.395 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Gerðar voru nauðsynlegar litlar viðbætur á virkni á vef fræðslutorgs borgarinnar. 

 

Gerð Flæðikorts. Kostnaður 1,09 mkr. 

Þróun flæðikorts fyrir Þjónustu- og nýsköpunarsviðs vegna fjárfestinga. Upphafleg 

kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. 

verkefnaskilgreiningu. Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 1.086.847 kr.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Heildarkostnaður var 1.086.847 kr. 

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Teikningar voru keyptar frá Skrín hönnun ehf. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð þar sem kostnaður var undir viðmiðunarmörkum. Þó var kallað eftir tilboðum 

frá aðilum vegna gerð teikninga.  

 



 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já. 

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Ekki er um kerfi að ræða. Teikningar og kynningarefni sem framleitt var er allt komið í notkun. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Um er að ræða textagerð, hreyfimyndir og teikningar. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

• Verkefnastýring: 897.847 kr. 

• Teikningar: 189.000 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Bæta þurfti við teikningum og texta inn á veflausnir borgarinnar í samræmi við hönnunarstaðal.  

 

 

Vefur Reykjavíkurborgar. Kostnaður 23,01 mkr. 

Umbætur, þróun og viðhald. Hluti var unnin skv. þjónustusamningi en önnur vinna var undir 

viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð við 

innkaup og unnið innan þjónustusamnings.   

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin, vefsvæði Reykjavíkurborgar er í notkun.  

 



 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Almenn viðhaldsvinna við öryggisuppfærslur, viðbragð við niðritíma og breytingum á 

umsjónarkerfi. Greining og undirbúningur fyrir uppfærslu á vefsumsjónarkerfi, forritun, 

sérfræðiþjónusta, verkefnastýring, aðgangsgreiningar, prófanir.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 23.009.730 kr. 

• Verkefnastýring og innleiðing: 2.622.330 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 19.656.980 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 467.158 kr.  

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Uppfærsla á vefsvæði Reykjavíkurborgar samhliða viðhaldi á eldra vefsvæði Reykjavíkurborgar. 

Nauðsynlegt var að ráðast í uppfærslu þar sem eldri útgáfa er að renna út og kemur til með að hætta 

að fá öryggisuppfærslur eða frekari tæknilegan stuðning.  

 

 

Breytingar á bakenda. Kostnaður 17,93 mkr. 

Uppsetning og breytingar á bakenda fyrir vef Reykjavíkurborgar. Bakendav inna er unnin skv. 

þjónustusamning. Verkefninu er ekki lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Um er að 

ræða mörg verkefni varðandi bakendaforritun. Unnið skv. þjónustusamningi. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin stílaður bakendi með aðgangsstýringum er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   



 

Verkefnastýringu, aðgengisgreiningum, rýni, prófunum, forritun, uppsetningu og innleiðingu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 17.929.900 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 17.929.900 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Til að einfalda viðmót og vinnu fyrir þá 150-200 starfsmenn sem vinna við innsetningu efnis og 

upplýsingagjöf til íbúa.  

 

 

Leitarvél fyrir vef. Kostnaður 9,76 mkr. 

Ný leitarvél á vef Reykjavíkurborgar. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarmörkum 

fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnalýsingu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi? Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni 

til þess. Notast var við samanburð við innkaup og unnið skv. þjónustusamningi. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já, afurðin, leitarvél á vefsvæði Reykjavíkurborgar er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Verkefnastýring, greining, forritun, uppsetning, sérfræðivinna, prófanir og innleiðing á leitarvél.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 9.763.826 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 989.082 kr.  

• Önnur sérfræðiþjónusta: 214.920 kr.  



 

• Sérfræðiþjónusta: 9.010.720 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Einfalda aðgengi að efni á vefsvæði Reykjavíkurborgar.  

 

 

Vefsvæði fyrir starfasíður. Kostnaður 1,36 mkr. 

Uppsetning og þróun á vefsíðu fyrir Mannauðs- og starfsumhverfissvið.  Verkefninu er lokið skv. 

verkefnalýsingu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð við 

innkaup. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin, vefsvæðið er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Uppsetningu á vefþjónustum, verkefnastýringu, úttekt, prófunum, forritun, sérfræðiþjónustu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 1.358.198 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 1.358.198 kr. 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Mannauðs- og starfsumhverfissvið óskaði eftir vefsíðu þar sem hægt væri að birta allar 

starfaauglýsingar sem væru í gangi hverju sinni úr mannauðs- og launakerfi borgarinnar.   

 

 



 

Vefur fyrir sundlaugar. Kostnaður 0,02 mkr. 

Uppsetning og þróun á vefsvæði fyrir sundlaugar Reykjavíkur. Upphafleg kostnaðaráætlun var 

undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 

samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 

getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 

við innkaup. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin vefsíðan er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Sérfræðiþjónustu, forritun og uppsetningu á viðbótum við vefumsjónarkerfi.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 22.576 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 22.576 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Nauðsynlegar uppfærslur á viðbótum á sundlaugasíðum vefsvæðis Reykjavíkurborgar.  

 

 

Ráðgjafinn. Kostnaður 50,9 mkr. 

Stafræn umbreyting á þjónustu við fullorðið fatlað fólk og þróun á lausn sem er kölluð er 

Ráðgjafinn. Unnið í sama tæknistakki og rafrænar umsóknir um fjárhagsaðstoð.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  



 

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. Unnið var að þróun viðbótarlausna tengdum Velferðarsviði í 

gegnum fyrirliggjandi lausnir Ósk og Veitu sem hafði þegar verið þróað. Meðal annars urðu til 

stafrænar umsóknir fyrir mataraðstoð og sértækan frístundastyrk. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Að einhverju leyti var verkið unnið innanhúss og er 

því um launakostnað að ræða, þarfagreiningu, verkefnastjórnun, þjónustuhönnun, grafíska hönnun, 

forritun, tengingar við önnur kerfi og innleiðingu. Að öðru leyti var notast við markaðskannanir og 

DPS samninga borgarinnar. Birgjar í verkefninu voru: KZ ráðgjöf slf, Kolibri ehf, Mennsk ráðgjöf 

slf, Sii SP. Z.o.o., Mannvit hf, bla ehf, Advania hf, Ansa ehf, Hugvit hf. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

 Notast var við samanburð og DPS samninga við innkaup. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Já.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Já, afurðirnar eru í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 

Sérfræðiþjónustu, forritun og uppsetningu.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?  

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 50.895.895 kr. 

• Verkefnastýring: 27.964.335kr. 

• Sérfræðiráðgjöf: 3.835.720kr 

• Forritun, þróun og uppsetning: 19.095.840 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Bæta við fleiri umsóknarferlum inn í stafrænt form. 

 

 

Umsóknasmiður. Kostnaður 8,67 mkr. 

Umsóknasmiður til að setja upp einföld umsóknaferli. Upphafleg kostnaðaráætlun var undir 

viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 



 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  
Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út 
samkvæmt samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn 

framlagi sem getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins. Fyrirtækin 1xInternet og Hugsmiðjan 
unnu verkið. 
 
Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Ekki var viðhaft útboð á því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 
við innkaup. 
 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Nei unnið var í fyrirliggjandi kerfi.  
 
Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, afurðin veflausn er í notkun.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? 
Sérfræðiþjónustu, forritun og uppsetningu.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 8.665.256 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 8.665.256 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Til að hægt væri að birta og taka á móti umsóknarferlum í gegnum veflægt viðmót.  

 

 

Viðmótshönnun. Kostnaður 0,65 mkr. 

Almenn viðmótshönnun fyrir vefsvæði borgarinnar. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  
 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  
Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 
 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  
Enginn kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi. 
 
Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Vefumsjónarkerfið sem er notað er gefið út samkvæmt 
samningum um opin hugbúnað. (e. open source) sem felur í sér gjaldfrjáls afnot gegn framlagi sem 
getur nýst til áframhaldandi þróunar kerfisins.  
 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   



 

Ekki var viðhaft útboð á því áætlaður kostnaður gaf ekki tilefni til þess. Notast var við samanburð 
við innkaup. 

 
Voru fleiri valkostir í hverju tilviki?  
Á ekki við, efni unnið fyrir framsetningu á núverandi vefkerfi.  
 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?    
Já, afurðin í viðmóti er í notkun.  
 
Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Verkefnastýringu, aðgengisgreiningu, hönnun, þróun, forritun og uppsetningu fyrir viðmóti á 
vefsvæði borgarinnar.  
 
Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi?   

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 644.760 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 644.760 kr. 

 
Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt?  

Nauðsynlegar viðmótseiningar fyrir uppsetningu og framsetningu efnis.  
 

 

Stjórnun verkefna í vefþróun. Kostnaður 0,89 mkr. 

Upphafleg kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er ekki lokið 

skv. verkefnaskilgreiningu.  

 
Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun? 

Á ekki við.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Verkefnastýringu, greiningarvinnu, úttektum, innleiðingu.  



 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 890.244 kr. 

• Sérfræðiþjónusta: 890.244 kr.  

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Verkefnastýring til að klára/aðstoða vefverkefni til framgangs.  

 

 

Ýmis umbótaverkefni við vefi . Kostnaður 8,78 mkr. 

Viðbragð, vefstýring, umbætur, þróun og umsjón með vefsvæðum. Upphafleg kostnaðaráætlun var 

undir viðmiðunarmörkum fyrir útboð. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.   

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. 

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?   

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já. 

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Verkefnastýringu, greiningarvinnu, úttekt, innleiðingu, forritun, gagnagreiningu og uppsetningu 

gagnasafna. Viðhalds- og umbótavinnu við vefsvæði. 

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 8.783.874 kr.  

• Verkefnastýring og innleiðing: 549.617 kr. 

• Viðhalds- og þjónustusamningur: 4.835.264 kr.  

• Sérfræðiþjónusta: 3.411.713 kr. 

 

 



 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Umbótaverkefni á vefsvæðum í rekstri Reykjavíkurborgar.  

 

 

Prófanir fyrir vefsvæðið Visitreykjavik.is Kostnaður 0,05 mkr. 

Prófanir. Verkefninu er lokið skv. verkefnaskilgreiningu.  

 

Hvaða upplýsingakerfi voru keypt?  

Ekkert upplýsingakerfi var keypt. 

 

Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi?  

Engin kostnaður varð til vegna kaupa á upplýsingakerfi.  

 

Af hverjum var kerfið keypt?  

Á ekki við. Ekkert kerfi var keypt. Sérfræðivinna við úttektir og prófanir.  

 

Var viðhaft útboð á fyrrgreindu kerfi?  

Á ekki við, ekkert upplýsingakerfi var keypt. Innkaup undir viðmiðunarmörkum.  

 

Voru fleiri valkostir í hverju tilviki? 

Á ekki við.  

 

Hafa öll fyrrgreind kerfi verið tekin í notkun?  

Já, vinnunni er lokið.  

 

Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni?   

Úttekt og prófunum.  

 

Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? 

Alls nam kostnaður vegna verkefnisins á árinu 2020 samtals 47.760 kr.  

Sérfræðiþjónusta: 47.760 kr. 

 

Af hverju voru fyrrgreind kerfi keypt? 

Umbótaverkefni á vefsvæðum í rekstri Reykjavíkurborgar. Gera þurfti prófanir. 
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